



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และใช้ประกาศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ แทนฉบับดังกล่าว โดยมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และทักษะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และทักษะ ครั้งที่ ๑ (วิธีสอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๑๔ ราย เรียงตามลำดับเลขที่ประจำตัวสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จังหวัดลพบุรี โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนในใบสมัครว่าเป็นผู้มีความสมัครใจ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดจ้างครั้งนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วันที่ประเมินสมรรถนะ/สถานที่สอบ	เวลาประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ (๓ ตัวท้าย)	เวลา รายงานตัว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ถนนเลียบริม คลองอนุศาสน์ที่ฝั่งขวา ตำบลทะเล ชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	ช่วงบ่าย		
	๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	๐๐๒/๐๐๓/๐๐๕/๐๑๕ และ ๐๑๘	๑๒.๓๐ น.
	๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๐๑๙/๐๒๐ /๐๒๒/๐๒๖ และ ๐๓๓	๑๓.๓๐ น.
	๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๐๓๔/๐๓๕ /๐๔๑ และ ๐๔๒	๑๔.๓๐ น.

การสัมภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครโดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการศึกษาสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้สอบ ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ (ถ้ามี) ทักษะคิด อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น

**ค) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)**

๑. สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๕. แฟ้มผลงาน (Portfolio) จำนวน ๑ ชุด

หากไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามข้อ ๑ - ๕ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ โดยเด็ดขาด ในกรณีเอกสารหลักฐานสูญหายจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความเอกสารหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

**ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)**

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ และรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ชื่อ - สกุลไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะให้นำเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีที่เอกสารหลักฐานดังกล่าวสูญหายจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความเอกสารหายมาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

**จ) การเข้าสอบต้องปฏิบัติ ดังนี้**

๑. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด

๒. ผู้เข้าสอบไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินฯ

๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A และต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อนเข้าห้องสอบหรือปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น ให้ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแบบผ้าตลอดระยะเวลาในการประเมิน

๕. ขณะที่รอการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบรายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๖. เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินแล้วเสร็จ ให้ออกจากสถานที่ประเมินโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่อยู่ระหว่างการประเมิน

๗. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเตรียมสิ่งของหรือทรัพย์สินเท่าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๘. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

๙. ผู้เข้ารับการประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินฯ และหากทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบฯ และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง ผู้เข้ารับการประเมินที่เดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดลพบุรีต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลพบุรีอย่างเคร่งครัด

#### ฉ) เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินสมรรถนะข้อเขียน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิผ่านการประเมินสอบข้อเขียน โดยจะนำคะแนนการสอบข้อเขียนไปรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และเรียงอันดับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีตามลำดับ โดยการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี และไม่เกิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

#### ข) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จังหวัดลพบุรี โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จะดำเนินการประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี หรือผ่านทาง <https://www.opsmoac.go.th/lopburi> หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และทักษะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี แนวนโยบายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๕๑๑๐๐๐๒	นางสาวทิฆัมพร ทองคำปั้น	
๑๕๑๑๐๐๐๓	นายธนสิทธิ์ เสืออิม	
๑๕๑๑๐๐๐๕	นางสาวนุสรรัตน์ ทรัพย์บุญชู	
๑๕๑๑๐๐๑๕	นางสาวปภาวรินทร์ อมรโชติวงศ์	
๑๕๑๑๐๐๑๘	นางสาวสุทัตตา พงคชาติ	
๑๕๑๑๐๐๑๙	นางสาวสุดารัตน์ สลุงอยู่	
๑๕๑๑๐๐๒๐	นายผดุงเกียรติ บุญคง	
๑๕๑๑๐๐๒๒	นางสาวมารินี คำใบ	
๑๕๑๑๐๐๒๖	นางสาวปนัดดา นิลบุตร	
๑๕๑๑๐๐๓๓	นายอัฐกานต์ พานทอง	
๑๕๑๑๐๐๓๔	นางสาวสโรชา ศรีтімภา	
๑๕๑๑๐๐๓๕	นางสาวสุภาวดี กลิ่นต่าย	
๑๕๑๑๐๐๔๑	ว่าที่ร.ต.หญิงพิกุลพรรณ ศรีรักษ์	
๑๕๑๑๐๐๔๒	นายภูวนาถ พิศพานต์	